

อาจารย์ มก.รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

รศ.จุฑาทิพย์ และคณะทีมวิจัย สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว่ำรางวัลผลงาน
วิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558 และเข้ารับรางวัล
เชิดชูเกียรติบุคคลากรผู้ทำชื่อเสียงมาสู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทธราวาท ผู้อำนวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมนักวิจัย
คว่ำรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558
จากผลงาน "การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม" ประเภทผลงานวิจัยด้าน
สาธารณะ โดยกำหนดวันรับโล่เกียรติยศในวัน
ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา
08.30-13.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรม
พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้ยังได้รับการคัดเลือกจาก
สกว.ให้เป็น The Researchers 1 ใน 13 คน
จากจำนวนนักวิจัยหลายพันคนที่มีผลงานโดดเด่น สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่และเป็นงานวิจัยที่สะท้อนความจริงที่น่าสนใจ
เพื่อถ่ายทอดรายการ The Researchers ซึ่งจะออกอากาศทาง Nation
TV ในเดือนเมษายน และในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบโล่
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลากรผู้ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมนักวิจัยที่คว่ำ
รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558 จากผลงาน "การขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม" ประเภทผลงานวิจัยด้าน
สาธารณะ เพื่อแสดงความขอบคุณและยินดีกับผลงานของ รศ.จุฑาทิพย์
ภัทธราวาท และคณะทีมนักวิจัย โดยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่อดอกไม้จาก
รศ.ดร.บัญญัติ ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ

รศ.จุฑาทิพย์ เปิดเผยว่า ข้อค้นพบจากการวิจัยสำหรับแนวทางการยก
ระดับคุณค่า "สหกรณ์" โดยใช้กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม (VN&F Platform) นั้น มีกระบวนการดำเนินการเพื่อสร้างการ



เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 ประการ คือ การยกระดับสมรรถนะคน องค์กร
และเครือข่าย โดยมีผลลัพธ์การวิจัยในรูปแบบของนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ
เชิงคุณค่าต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมบนหลักการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบและแนวทางดังกล่าวมีความเหมาะสม
เป็นอย่างยิ่ง ในการนำไปใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งเน้น
"ประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

สำหรับประวัติการทำงานของ รศ.จุฑาทิพย์นั้น ปัจจุบันเป็นอาจารย์
ประจำภาควิชาสหกรณ์ และผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการ
ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการในคณะ
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติทางด้าน
สหกรณ์มาแล้วจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้รับรางวัลนักสหกรณ์แห่งชาติ
สายวิชาการ ประจำปี 2546 และเป็นนักสหกรณ์หญิงคนแรกของประเทศ
ไทย ที่ได้รับรางวัลนี้